

การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์



คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
(MOPH Together Against Corruption)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
นายนิรุทธิ์ น้อยเมือง
สาธารณสุขอำเภอองครักษ์
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

together Against Corruption



ข้าพเจ้า..... (กล่าวชื่อตนเอง)..... ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะยึดมั่น
ในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ กล่าวยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดินไม่ทน
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์
บนความทุกข์...

together Against Corruption



บนความทุกข์ยากของประชาชน ทั้งจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทาง
ราชการ
และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระ
ยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของ
พระราชเจ้าผู้ทรงธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป

together Against Corruption

ภาพถ่ายการประชุมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและ
พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
วันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก





ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า นายนิรุทธ น้อยเมือง สาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนว่า กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึกสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติและมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย “กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” นำสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (TOGETHER AGAINST CORRUPTION : TAC)

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(นายนิรุทธ น้อยเมือง)
สาธารณสุขอำเภอองครักษ์





ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า นายนิรุจน์ น้อยเมือง สาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรสาธารณสุข ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม อย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ยึดความยุติธรรม กล้าตัดสินใจ และยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความยับยั้งชั่งใจ และมีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการ โกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืนสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC)

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(นายนิรุจน์ น้อยเมือง)
สาธารณสุขอำเภอองครักษ์



ประกาศเจตนารมณ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า นายนิรุจน์ น้อยเมือง สาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของกระทรวงสาธารณสุข มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ระหว่างบุคคล และสร้างองค์การที่ปราศจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการ ดังนี้

1. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ เหล่ากำเนิด ศาสนา ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัย ไม่ให้ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ บุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
4. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(นายนิรุจน์ น้อยเมือง)

สาธารณสุขอำเภอองครักษ์



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์กรักษ์ ไส้สะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นายนิรุทธิ์ น้อยเมือง สาธารณสุขอำเภอองค์กรักษ์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์กรักษ์ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์กรักษ์ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม อย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ยึดความยุติธรรม กล้าตัดสินใจ และยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความยับยั้งชั่งใจและมีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการ โกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กร คุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน สร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “กระทรวงสาธารณสุขไส้สะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC)

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาต่อยอด ศาสตร์ของพระราชกษัตริย์ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิรุทธิ์ น้อยเมือง)
สาธารณสุขอำเภอองค์กรักษ์



ประกาศเจตนารมณ์
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ข้าพเจ้า นายนิรุฒ น้อยเมือง สาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ว่า กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผล ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น ในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง และทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย “กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” นำสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิรุฒ น้อยเมือง)
สาธารณสุขอำเภอองครักษ์



ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นายนิรุทธิ์ น้อยเมือง สาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของกระทรวงสาธารณสุข มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศ ในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ เหล่ากำเนิด ศาสนา ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัย ไม่ให้ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ บุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิรุทธิ์ น้อยเมือง)

สาธารณสุขอำเภอองครักษ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์

ชื่อกลุ่มงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วัน/เดือน/ปี : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศเจตนารมณ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก : <http://๒๐๓.๑๕๗.๑๔๒.๘๙/webgroup/ssookr๒/>

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายประทีป ทองคำ)

ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายนิรุทธิ์ น้อยเมือง)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอองครักษ์

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายประทีป ทองคำ)

ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานการประชุม
ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ และผู้เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์

ผู้มาประชุม

๑.	นายนิรุทธิ์ น้อยเมือง	สาธารณสุขอำเภอองครักษ์	ประธาน
๒	นายประทีป ทองคำ	นักสาธารณสุขชำนาญการ	เลขานุการและกรรมการ
๓	นางสาวบุญณา พนมพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔.	นายอมร ปานสมพงษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๕.	นางสาวอุสนา บินมา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.	นายธีรวิทธิ โป๊ะทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๗.	นายนครินทร์ พิฐพัฒน์พงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘.	นายเสริมศักดิ์ กิจสุขุม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙.	นายสุ ตี๋ยง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐.	นางพัชรี เศรษฐพัชร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๑.	นางวรรณี ดาวแจ้ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๒.	นางสาวชื่นสุข กิตติสุนทรโรภาส	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๓.	นางสาวปิยะฉัตร สุขคำแหง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๔.	นายวรพจน์ วงษ์ปาน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๑๕.	นางสมลรัตน์ เทียบวงษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑๖.	นางสาวปราณี อินทรศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๗.	นายยอดชาย สุวรรณธาร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๘.	นายสมหมาย วงษ์กวน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑๙.	นางสาวมัลลิกา เขมา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๒๐.	นางสาวบุศรินทร์ จตุรทิศ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๒๑.	นายชัยวัฒน์ ใจชื่อ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๒๒.	นายอนันต์ เก้มกาแมน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๒๓.	นางนงลักษณ์ แสงสว่าง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๒๔.	นางกมลอาสน์ ต้นติมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๕.	นางสาวสุภาศรี ใจสงัด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๖.	นางสาวสุกฤษฎา พูลปั้น	เจ้าหน้าที่ธุรการ	กรรมการ
๒๗.	นางสาวกาญจนา อรรถสมบัติ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๒๘.	นางสาวอภิญญา ศรีศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๒๙.	นางสาวจุฑารัตน์ นิมนวล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๓๐.	นายปิติพงษ์ พังสอาด	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการ
๓๑.	นางภคินี ตานี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓๒.	นางสาววรางคณา ทองใบ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓๓.	นางสาวอานีดา เนียเซ็น	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ
๓๔.	นางสาวรุสลีนา หวังดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓๕.	นางเบญจพร จิตรประเสริฐ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ

/ผู้ไม่มา....

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายชาคริต นุ่มสารพัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระก่อนประชุม

- ๑) แจ้งกำหนดการจัดงานกีฬาสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๘
NOPH AMAZING GAMES ๒๐๒๕
- ๒) กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
- ๓) นิสตีฝึกงาน แนะนำนวัตกรรม ปฏิทินกำลังใจ ใช้ในผู้ที่ต้องการเลิกยาเสพติด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.) เรื่องแจ้งจากที่ประชุม กวป.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
 - ๒.๑ การเชื่อมโยงข้อมูล PHR ดำเนินการครบถ้วนแล้ว
 - ๒.๒ ติดตามความครอบคลุมการฉีดวัคซีน MMR๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
 - ๒.๓ การเตรียมความพร้อมการประชุมติดตามผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) “เบาหวานสงบได้ด้วย Lifestyle medicine เขตสุขภาพที่ ๔”

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ และผู้เกี่ยวข้องปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ (คุณพัชรี) :

- ๑.) การดำเนินงานระบบ “สาสุขอุ่นใจ”ให้ทุก รพ.สต.เข้าไปประเมินสถานองค์กรด้วย
- ๒.) การบันทึกข้อมูลให้บริการทันตกรรม ให้บันทึกทุกครั้งที่มีการให้บริการ และส่งออกข้อมูลด้วย
- ๓.) ติดตามงาน อสม.สอนประชาชนนับคาร์บ ให้เร่งดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ผู้รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์,งานบุคลากร (คุณสุสนา) :

- ๑.) แจ้งกำหนดการการประเมิน รพ.สต. ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๙ และ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- ๒.) แจ้งกำหนดการประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงอำเภอสุขภาพปฐมภูมิ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป้าหมาย ๑๐ คน

มติที่ประชุม รับทราบ

ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ (คุณบุญผดุง) :

- ๑.) ติดตามผลการดำเนินงานคัดกรอง DM HT ให้พื้นที่เร่งดำเนินงาน
- ๒.) แผนโครงการสุขภาพดี วิถีไทย วิถีสุขภาพ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ ๓ ตำบล ให้พื้นที่เตรียมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
- ๓.) แจกแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ๑.) ชมรมจริยธรรมสร้างสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์
- ๑.๑ แจกยอดเงินคงเหลือ และสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ผู้รายงานการประชุม.....

(นางสาวอุสนา บินมา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม.....

(นายนิรุตต์ น้อยเมือง)

สาธารณสุขอำเภอองครักษ์